

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน

กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: กรมการกงสุล

ช่องทางติดต่อ: นายสมภพ เสริมสวัสดิ์ศรี

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๘๐๐๑ E-mail : overseas22@gmail.com

หัวข้อเรื่อง: “การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”

ทำไมคนไทยในต่างประเทศต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เป็นสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นการป้องกันการทุจริต ไม่ให้ผู้อื่นมาสวมสิทธิแทนได้ เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตย

ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะเกิดประโยชน์แก่คนไทยในต่างประเทศอย่างไร

เป็นการทำหน้าที่พลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ คนไทยในต่างประเทศสามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของประเทศ เป็นโอกาสในการช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย โดยหนึ่งคะแนนเสียงในมือจะนำไปสู่การรับรู้ถึงตัวตนของชุมชนไทยในต่างแดนและต่อยอดไปถึงการจัดสรรงบประมาณและการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ จากรัฐบาลไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ค่านิยมประชาธิปไตยของคนไทยให้รัฐบาลและประชาชนของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้รับรู้ และตระหนักถึงการมีตัวตนของชุมชนไทย

เงื่อนไขของการใช้สิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศคืออะไร

เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง รวมทั้งเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (ในประเทศไทย) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

อยากลงคะแนนเลือกตั้งในต่างประเทศล่วงหน้า ต้องทำอย่างไร

๑. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ซึ่งมีอยู่ ๙๘ แห่ง ใน ๖๙ ประเทศทั่วโลก
๒. ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอใช้สิทธิจากสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ หรือดาวน์โหลดแบบคำร้องได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล www.consular.go.th
๓. กรอกข้อมูลในแบบคำร้องแล้วจัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ โดยการลงทะเบียนทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร หรือทำหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยต้องแนบเอกสารหรือสำเนาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ออกให้โดยทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ
๔. สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่จะอำนวยความสะดวก โดยอาจให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือจัดหน่วยเลือกตั้งสัญจรเดินทางมายังเมืองที่ท่านอาศัยอยู่
